

ฟ้าใส ม.4 เปิดใจให้สัมภาษณ์ เรียนอย่างไร ให้ได้เกรด 4.00 โดย ไม่เรียนพิเศษ

ชีวิตของนักเรียนที่ร่าเริงแจ่มใส ทำกิจกรรมมากมาย และได้
4.00 เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าติดตาม



เมื่อคุณครูไปสัมภาษณ์ ฟ้าใสก็เปิดใจ เล่าถึงเรื่องการ

.....

ฟ้าใสบอกว่าเมื่อเธอเรียนหนังสือ เธอพยายามฟังที่ครูอธิบาย ฟังให้เข้าใจ ถ้าไม่เข้าใจจริงๆ ก็จะถามครู หมั่นทบทวนบ่อยๆ ถ้าวันไหนค่อนข้างยุ่งก็จะเปิดผ่านๆ ตา ทำแบบฝึกหัดบ่อยๆ วิชาไหนที่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยเข้าใจ จะทำแบบฝึกหัดมากหน่อย

ส่วนเรื่องเรียนพิเศษ จะเรียนเฉพาะปิดเทอม เป็นการทบทวนเฉพาะวิชาที่อ่อนมากพิเศษ เช่น ฟิสิกส์ ปิดเทอมจะไม่เรียนอะไรเลย เพราะอยากใช้เวลาเต็มที่ในห้อง แล้วก็มีความรู้สึกเปลืองเงินค่าเรียนพิเศษนิดหน่อย

อยู่บ้านก็พยายามแบ่งเวลาทำการบ้าน อ่านหนังสือทำงานต่างๆ ถ้ามีเวลาเหลือจริงๆ ก็จะขอแม่เล่นคอมฯ ก่อนนอนเหมือนทุกคนในห้องเรียน

มุมมองของครูที่มีต่อน้องฟ้าใส ม.4

มุมมองของครูชั้น (สอนชิวะและเป็นคุณครูประจำชั้น) เมื่อครูเข้าห้องเรียนฟ้าใสจะพร้อมที่จะเรียน ตั้งแต่เตรียมเปิดสมุดและหนังสือเอาไว้ มีสมาธิในการเรียน จะไม่คุย จะไม่เล่นเลย จะฟังครูอย่างตั้งอกตั้งใจ ครูมองไปที่ใครก็จะเห็นสายตาของฟ้าใสมองมาที่กระดานและ
ส่งการบ้านตรงเวลาทุกครั้ง ไม่เคยมีครั้ง
เมื่อส่งงานแล้วฟ้าใสจะไม่ส่งงาน ฟ้าใสจะให้ความร่วมมือ
โดยรวมกิจการ

มุมมองของครูต๊อบ ฟ้าใสเป็นเด็กที่น่ารักมาก ตั้งใจเรียน ก่อนเรียนฟ้าใสจะเตรียมสมุดแบบฝึกหัดไว้ให้พร้อม ไม่เคยส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนตั้งแต่ครูเริ่มสอนจนสอนจบ ครูจะคอยถามฟ้าใสตลอดว่าเข้าใจไหมครับ มีตรงไหนไม่เข้าใจไหมครับ ฟ้าใสจะตอบว่าเข้าใจทุกครั้ง ซึ่งก็น่าจะเข้าใจจริงฟ้าใสเป็นเด็กมีสัมมาคารวะ เมื่อทำอะไรได้เขาจะรู้สึกภูมิใจ ชอบช่วยเหลืองานต่างๆ ครูสังเกตเห็นว่าตลอดเวลาที่ทำกิจกรรมปลูกป่าที่ตึก 5 ฟ้าใสจะ

ฟ้าใสเป็นเด็กน่ารัก ตั้งใจเรียนมากๆ
เลย เวลาเรียนคุณครูสังเกตเห็นว่าฟ้าใสจะไม่เล่นหรือทำ
อะไรอย่างอื่นเลย งานหรือการบ้านฟ้าใสก็ส่งครบทุกครั้ง
อีกอย่างที่ครูสังเกตเห็นคือฟ้าใสจะมีสมาธิดีมากดูจากเขา
พร้อมที่จะเรียนสมุดหนังสือครบทุกครั้ง ชอบช่วยเหลือ
งานครู อารมณ์ดียิ้มแย้มร่าเริง

มุมมองของครูตุ๊ก ฟ้าใสเป็นเด็กดี น่ารัก เรียบร้อย ตั้งใจเรียน เชื่อฟังคุณครู มีน้ำใจ มีความพร้อมในการเรียนไม่ว่าจะเป็นสมุด หนังสือเรียนและสมาธิในการเรียน ฟ้าใสจะมีความพร้อมเสมอ ฟ้าใสเป็นเด็กดีมากค่ะ

มุมมองของครูโจ้ ฟ้าใส เป็นเด็กในอุดมคติที่หายากในยุคสมัยนี้ มีคุณสมบัติของนักเรียนอาชีพครบถ้วนดังต่อไปนี้

1. อ่านหนังสือเอง
2. ทำการบ้านเอง
3. รับผิดชอบส่งงานทุกอย่างตามกำหนด

ครูเพิ่งทราบว่า ช่วงเปิดเทอมฟ้าใสไม่ไปเรียนพิเศษที่ไหนเลย และเรียนได้แก่ 4.00 ด้วย ครูว่าฟ้าใสเป็นคนที่ทันสมัยมาก ครูคิดแบบนี้มาหลายปีแล้ว เพิ่งเห็นมีฟ้าใสนี้แหละเป็นคนแรกที่เรียนด้วยตนเองไม่ไปกวดวิชา เพราะสำหรับบางคนแล้ว

= เสียเวลา ดีไม่ดีอาจเสียคน

สู้เรียนรู้ ดูหนังสือทบทวน และทำแบบฝึกหัดเองไม่ได้

รู้สึกชื่นชมวิธีการของฟ้าใส ที่รู้จักจัดเวลา ทบทวน และทำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง ฟ้าใสเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่สามารถควบคุมตัวเอง ให้ทำในสิ่งที่ต้องทำได้และทำได้ดีเสียด้วย ในยุคสมัยนี้ ใครที่บังคับใจตัวเองให้ทำในสิ่งที่ต้องทำได้ ย่อมจะประสบความสำเร็จแจจเริญรุ่งเรืองแน่นอน